

**เอกสารแนะนำวิธีการศึกษา และเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต**

**โดย**

**WWW.TUI-NA100.COM**

**ทิว-เน 100 คอทคอม**

**เว็บติว เพื่อเป็นเนติบัณฑิตไทย**

## คำนำ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เล่าเรียน และพบเห็นมา ซึ่งเห็นว่าจะน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ประกอบด้วยบุคคลหลายๆอาชีพ รวมทั้งที่ไม่ได้ทำงานซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องปากท้องเหมือนอย่างท่านสมาชิกที่มีหน้าที่การงาน ครอบครัว ต้องรับผิดชอบ จึงเป็นที่แน่นอนว่าแต่ละคนย่อมคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกดิวง-เน100 คอตคอมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นแต่ละเรื่องที่คุณจัดทำได้เรียบเรียง ขึ้นมานั้นผู้จัดทำเห็นว่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น แต่สำหรับสมาชิกบางท่านที่พอจะทราบเรื่องบางเรื่องก็อยู่แล้วอาจจะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์นั้น ผู้จัดทำขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกทุกท่านในเรื่องนี้ก่อนว่าสมาชิคนั้นมีทุกเพศ ทุกวัย มีพื้นฐานการศึกษาภูมิหลังไม่เท่ากัน บางท่านเพิ่งจะจบการศึกษามา บางท่านก็จบการศึกษามานานเป็นสิบ ๆปีก็มี บางท่านทำงานเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมากมาย บางท่านไม่เคยปฏิบัติจริงเลย เคยเรียนแต่ทฤษฎี บางท่านเพิ่งจะลงเรียนที่สำนักอบรมศึกษายอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นครั้งแรกยังไม่เคยสอบมาก่อนเลย บางท่านลงเรียนมาหลายปีแล้ว และก็เคยเข้าสอบมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านย่อมจะมีความเห็นต่างกัน เพราะเหตุนี้ผู้จัดทำจึงใคร่ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่า ผู้จัดทำพยายามเสาะหาและนำสิ่งที่เชื่อว่าจะน่าจะเป็นประโยชน์มามอบให้แก่ท่านสมาชิกทุกท่าน

ดังนั้นความสำเร็จของท่านสมาชิกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้จัดทำนำเสนอแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกทุกท่านเองด้วยว่า จะเก็บเกี่ยว นำไปฝึกฝน และปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดเป็นสำคัญ เพราะผู้จัดทำเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทาง และคอยเตือนว่าควรระมัดระวังในจุดใดของเส้นทางที่เดินนั้น หรือมีเส้นทางลัดสั้นใดที่เกิดขึ้น และควรจะไปหรือไม่อย่างไรเท่านั้น ท้ายสุดนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุด จากเอกสารแนะนำวิธีการศึกษาและเตรียมตัวสอบชุดนี้ จนสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม และผ่านเกณฑ์การสอบได้ในที่สุด ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

ผู้จัดทำ

## สารบัญ

	หน้า
อยากเป็นเนติบัณฑิตไทยต้องทำอะไร	๑
หลักสูตรการเรียนการสอน	๒
การสมัครสอบ	๓
วิธีการจัดสอบ	๓
หลักเกณฑ์การตัดสินว่าสอบได้หรือไม่	๔
เรื่องการวางแผนการศึกษา	
และวิธีปฏิบัติตนให้ประสบความสำเร็จได้เป็นเนติบัณฑิตไทย	๓
การให้คะแนนของกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ	๓
การวางแผนการศึกษา	๑๒
การฝึกเขียนข้อสอบ	๑๕
การเขียนตอบให้ได้คะแนนดี	๑๕
ระเบียบการสอบข้อเขียนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	๑๓
การวางโครงสร้างของคำตอบ	๑๘
ตัวอย่างโครงสร้างคำตอบแบบสามส่วน	๑๕
ตัวอย่างการเขียนตอบแบบสามส่วน	๒๐
ตัวอย่างโครงสร้างคำตอบแบบสองส่วน	๒๒
ตัวอย่างการเขียนตอบแบบสองส่วน	๒๓
ตัวอย่างโครงสร้างคำตอบแบบหนึ่งส่วน(พื้นธง)	๒๕
วิธีแก้ปัญหาคำถามข้อสอบไม่ทัน	๒๕
ตัวอย่างการเขียนตอบแบบหนึ่งส่วน(พื้นธง)	๒๖
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบ	๒๗
วิธีฝึกเขียนตอบข้อสอบ	๓๐
ยุทธวิธีในการเขียนตอบข้อสอบ	๓๑
วิธีแก้ปัญหาไม่มีเวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบแต่อยากสอบได้	๓๒

เอกสารชุดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๓ หน้า หากขาดตกบกพร่องไม่ครบถ้วน กรุณาแจ้งได้ที่ โทร-น100 ดอทคอม  
หรือที่

[WEBMASTER@TUI-NA100.COM](mailto:WEBMASTER@TUI-NA100.COM)

## อยากเป็นเนติบัณฑิตไทยต้องทำอะไร

มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ใฝ่ฝัน จะได้เป็น ทนายความ พนักงาน อัยการ ผู้พิพากษา และสิ่งทีทุกคนในจำนวนดังกล่าว ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ คือการเป็นเนติบัณฑิตไทย เสียก่อน จึงจะสามารถ ที่จะเข้าสู่สนามสอบ เพื่อที่จะได้ไปสู่จุดหมายทีทุกคนใฝ่ฝัน ถึงแม้การเป็นทนายความนั้นจะไม่จำเป็นต้องเป็นเนติบัณฑิตไทยก็ตามแต่ถ้าได้เป็น ก็จะมีโอกาสมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็น และเป็นทีที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การจะได้เป็นเนติบัณฑิตไทยนั้น ไม่ใช่ของง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากจนเกินความพยายามของผู้ที่มุ่งมั่น และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้เขียนเชื่อว่าหากทุกท่านมีความพยายาม มีความวิริยะอุตสาหะ ไม่ท้อแท้เสียก่อนแล้ว ความรู้ในตัวของแต่ละ ๆ ท่าน ทีมีความพยายามอ่านหนังสืออยู่อย่างสม่ำเสมอ จะต้องเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน ๆ และเป็นสิ่งที่สะสมให้เพิ่มมากขึ้นได้ เพียงแต่บางท่านไม่ได้จัดระเบียบความเข้าใจ ความจำ และไม่เคยค้นหาคูคบบทกรองในกาสอบของตนเองเท่านั้น

บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้ เป็นเนติบัณฑิตไทย สำหรับน้อง ๆ พี่ ๆ และ เพื่อน ๆ ทีมักจะมิกำถามอยู่เสมอ ๆ ว่า “อยากเป็นเนติบัณฑิตไทยต้องทำอะไร ” ในฐานะทีผู้เขียนได้เคยผ่านการเป็นนักศึกษา ในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มาก่อนจึงสามารถที่จะนำประสบการณ์ทีผ่านมา มาถ่ายทอดให้ทุกๆ ท่านทราบ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงวิธีการศึกษา การท่องตัวบท การทำความเข้าใจข้อกฎหมายในคำพิพากษศาลฎีกา และทีสำคัญคือการเขียนตอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมักจะมองข้ามมากที่สุดเช่นกัน

**อยากเป็นเนติบัณฑิตไทยต้องทำอะไร** ก่อนอื่น แน่นอนครับทุกท่านต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยผู้ทีจะสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้นไป หรือ

(๒) ต้องเป็นผู้ทีได้ศึกษานิติศาสตร์ในสถาบันอื่นใน หรือ นอกประเทศไทยและสอบไล่ได้ ตามมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเทียบให้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะดังกล่าว ในข้อ

(๑) (ในทางปฏิบัติคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ไล่เทียบระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จาก สถาบันการศึกษาทีทบวงมหา วิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้ว) และต้องสมัครตามระยะเวลาการรับสมัคร คือ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมและหมดเขตรับสมัครสิ้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี ส่วนนักศึกษาเก่าทียังไม่จบการศึกษาต้องชำระค่าศึกษา ภายในเดือนมิถุนายน เท่านั้น ถ้าไม่ชำระภายในกำหนด ก็เป็นอันพ้นจากสถานภาพนักศึกษา นับแต่วันที่พ้นสถานภาพนักศึกษา ก็สามารถต่อทะเบียนอย่างนักศึกษาเก่าได้ แต่ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีก ๕๐๐ บาทแต่ถ้าพ้นสถานภาพนักศึกษาเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่พ้นสถานภาพนักศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก ๑,๐๐๐บาท

เมื่อได้เป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแล้วต่อไปก็ต้องทราบเสียก่อนว่า ทีสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานั้น มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างไร การให้คะแนน และการวัดผล เป็นอย่างไร จึงจะสามารถวางแผนการศึกษาได้ถูกต้อง เหมาะสม และประสบความสำเร็จในที่สุด